

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 20 ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

1. เปิดผลประเมินเขื่อนทดน้ำผาจุก สศท.2 ซ้ำแก้ปัญหาตรงจุด-
เกษตรกรได้ประโยชน์
2. ใช้สิทธิบ้าน3ล.วันแรกคึกคักสวนยางใต้ทยอยเข้ากรุง
3. ไทยเจ้าภาพจัดชลประทานโลกบริหารจัดการน้ำ
4. คอถัมน์ หลังกระทรวง: ซัมบอดี
5. คอถัมน์ คอถัมน์ 7: ใครหว่า?
6. ภาพข่าว: ร่วมมือ
7. ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: ทะลุ 2 ล้าน
8. ภาพข่าว: ไทยจัดงาน "World School Milk Day 2015"
9. คอถัมน์ ดินดำน้ำดี: กระทรวงเกษตรฯ พบเกษตรกร พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

หนังสือพิมพ์

แนวหน้า

มติชน

คมชัดลึก

โพสต์ทูเดย์

โพสต์ทูเดย์

บ้านเมือง

สยามรัฐ

ไทยโพสต์

เดลินิวส์

เปิดผลประเมินเขื่อนทดน้ำผาจาก ● สศท.2ชี้แก้ปัญหาตรงจุด-เกษตรกรได้ประโยชน์

นายชวพฤต อินทรเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2558 ในโครงการเขื่อนทดน้ำผาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีเพาะปลูก 2557/58 (1 พฤษภาคม 2557 - 30 เมษายน 2558) ของกรมชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก และช่วยเกษตรกรให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อการผลิต โดยการสุ่มตัวอย่าง และเก็บข้อมูลจากเกษตรกร 400 ครัวเรือน รวม 3 อำเภอ 14 ตำบล (ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2558) ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรบริเวณฝั่งขวาของเขื่อนทดน้ำผาจาก

จากการลงพื้นที่ พบว่า เกษตรกรมีรายได้เงินสดจากการปลูกพืช รวมเป็นเงิน 245,160 บาท/ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการปลูกข้าวเจ้าในปีจำนวน 103,391 บาท รองลงมาเป็นรายได้จากการปลูกข้าวเจ้าปรังจำนวน 51,108 บาท และอ้อยโรงงาน จำนวน 68,163 บาท

ด้านรายจ่ายเงินสดจากการปลูกพืช รวมเป็นเงิน 173,109 บาท/ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ย/ยา ค่าน้ำมัน ค่าจ้างแรงงานในการทำนาปี 81,947 บาท รองลงมาเป็นรายจ่ายทำนาปรัง 41,125 บาท และรายจ่ายปลูกอ้อยโรงงาน 38,681 บาท

ด้านมูลค่าผลิตผลที่นำมาบริโภค รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 17,016 บาท/ครัวเรือน

ส่วนใหญ่มาจากด้านพืช 15,196 บาท โดยเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำมาใช้เพื่อการเกษตรของครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 77 เฉลี่ย 8,277 บาท/ครัวเรือน โดยแยกเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูบน้ำ 5,297 บาท และ ค่าไฟฟ้าสูบน้ำ 2,668 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

นอกจากนี้ เกษตรกรเห็นว่า โครงการดังกล่าว ตรงกับความต้องการในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 59 มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และช่วยให้มีรายได้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นในระดับมากเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 54 ส่วนหนึ่งดิน (ณ 30 เมษายน 2558) คิดเป็นร้อยละ 74 เฉลี่ย 242,317 บาท/ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นหนี้ในระบบ คิดเป็นร้อยละ 73 (หนี้ในระบบ จำนวน 237,324 บาท และหนี้นอกระบบ จำนวน 4,993 บาท)

ทั้งนี้ ทศนคติของเกษตรกร เห็นว่าช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูฝน/ฝนทิ้งช่วง คิดเป็นร้อยละ 71 โดยความคาดหวังของเกษตรกรต่อการผลิตด้านการเกษตรภายหลังมีโครงการ ส่วนใหญ่เห็นว่าเกิดประโยชน์มาก คิดเป็นร้อยละ 63 และคาดหวังว่าจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาระง่อน้ำเพื่อทำการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 82 เช่น คาดว่าจะช่วยให้มีน้ำเพียงพอเพื่อทำการเกษตรในฤดูแล้ง มีจำนวนรอบการผลิตเพิ่มขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำ ลดหรือบรรเทาภัยจากน้ำท่วม และขยายพื้นที่ทำการเกษตรเพิ่มขึ้น เป็นต้น

ใช้สิทธิบ้าน3ล.วันแรกคึกคัก สวนยางใต้ทยอยเข้ากรุง

ธอส.เปิดยื่นกู้มาตรการซื้อบ้านไม่เกิน 3 ล้าน
วันแรก คึกคักทั่วประเทศ คาดประเดิมขอสินเชื่อ
2 พันราย ขอเวลา 2 สัปดาห์ประเมินความต้องการ
ก่อนขยายวงเงิน ธนารักษ์เร่งสำรวจที่ราชพัสดุ
สนองนโยบาย 'สมคิด' (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

บ้าน3ล.

แห่ใช้สิทธิ 'บ้าน3ล.' คึก

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 ตุลาคม ที่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สำนักงาน
ใหญ่ วันแรกของการเปิดให้ประชาชนยื่น
ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยเงื่อนไขผ่อนปรนแก่ผู้มี
รายได้น้อยและปานกลาง รายละไม่เกิน 3
ล้านบาท รวมวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ตาม
มาตรการกระตุ้นของรัฐบาล บรรยากาศเป็น
ด้วยความคึกคัก มีประชาชนสนใจมายื่นกู้
รวมถึงสอบถามข้อมูลจำนวนมากทั้งสาขาใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยที่สำนักงาน
ใหญ่มีประชาชนมารอตั้งแต่เวลา 05.00 น.
กว่า 100 ราย

นางอังคณา ปิลาสนธิ์โอวาท โฆษกนิต
กรรมการผู้จัดการ ธอส. ประเมินว่า ตลอด
ทั้งวันนี้คาดว่าจะมีผู้มายื่นกู้ประมาณ 2 พัน
รายทั่วประเทศ วงเงินเฉลี่ยประมาณ 2 ล้าน
บาทต่อราย ตามกระบวนการสินเชื่อของ
ธนาคารสามารถอนุมัติสินเชื่อได้ภายใน 3 วัน
โดยคาดว่าจะวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท จะหมด
ภายในเวลา 1-2 เดือนนี้ และคงต้องขยาย
วงเงินของโครงการเพิ่มเติม ส่วนจะเป็นเท่าไร
ขอเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อประเมิน
ความต้องการของลูกค้ำ สำหรับเงื่อนไขใน
การปล่อยกู้ ประชาชนจะต้องมายื่นกู้และทำ
นิติกรรมภายในเวลา 1 ปี

รายงานข่าวจาก ธอส.แจ้งว่า การเปิดยื่นขอ
กู้ ณ เวลา 16.00 น. มีผู้ยื่น 2,000 ราย วงเงิน
2,500 ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 1.25 ล้านบาท

กฎเกิดเพิ่มพวง.โตะบริการ

สำหรับสาขาของ ธอส.ในต่างจังหวัด มี

ประชาชนมายื่นขอู้และสอบถามเงื่อนไขการ
กู้จำนวนมาก อาทิ ธอส. สาขาชัยนาท ตั้งแต่
เวลา 08.30 น. มีประชาชนหลากหลายอาชีพ
ทั้งค้าขาย ขับรถรับจ้าง และพนักงานบริษัท
เอกชน ทยอยเดินทางมายื่นเอกสารขอสินเชื่อ
ซื้อที่อยู่อาศัย

ด้าน น.ส.สิริวรรณ นิลธำรงค์ ผู้จัดการ
ธอส. สาขาประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า วัน
นี้มีความสนใจเดินทางมาสอบถาม
รายละเอียด รวมทั้งนำหลักฐานมายื่นขอ
สินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่
เป็นการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ถือว่า
สอดคล้องกับการเติบโตด้านอสังหาริมทรัพย์
ในจังหวัด โดยเฉพาะที่ อ.เมือง ปัจจุบันมีบ้าน
จัดสรรในระดับราคา 1.5-2 ล้านบาทขึ้นไป
ก่อสร้างใหม่จำนวนมาก

ที่ ธอส. สาขาภูเก็ต มีประชาชนทยอย
เดินทางนำเอกสารมายื่นกับฝ่ายสินเชื่อ
ไม่ขาดสาย บางช่วงเวลาต่อเข้าคิวรอเป็น
จำนวนมาก โดยนายภพกฤต จันทร์ประเสริฐ
ผู้จัดการ ธอส. สาขาภูเก็ต กล่าวว่า ตั้งแต่ช่วง

เช้าที่ผ่านมาจนถึงเวลาประมาณ 13.00 น.
มีผู้มายื่นเอกสารและมาสอบถามแล้วกว่า 100
ราย ธนาคารเตรียมการโดยเปิดโตะบริการเพิ่ม
และเพิ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ขอให้ผู้ใช้บริการ
เตรียมเอกสารหลักฐานในการกู้ให้พร้อมเพื่อ
ความรวดเร็ว ทั้งนี้ จ.ภูเก็ต มีสำนักงาน ธอส.
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3 แห่ง ได้แก่
สาขาภูเก็ต (สำนักงานใหญ่) ถนนบางกอก,
สาขากลาง และสาขาลอง ซึ่งสามารถให้
บริการลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้

ธนารักษ์รอเคาะใช้ที่ทำบ้านถูก

กรณีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มีแนวคิดนำที่ดินราชพัสดุหรือหน่วยงานของรัฐบาลให้เช่าเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย

ราคาถูกให้แก่ผู้มีรายได้น้อย นายจักรกฤตภูมิ
พาราพันธ์กุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า
ขณะนี้ยังไม่ได้ออกสรุป เพราะต้องรอข้อมูล
การสำรวจที่ราชพัสดุทั่วประเทศว่าผืนใด
สามารถนำมาใช้ได้ รวมถึงสำรวจที่ดินของ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ถือครองอยู่ด้วย

"เพิ่งได้รับคำสั่งมาเมื่อ 16 ตุลาคม คงต้อง
ให้เวลาเจ้าหน้าที่ทำงานก่อน สำหรับเงื่อนไขใน
การเช่าคงต้องนำเข้าหารือในที่ประชุมว่าจะใช้
แนวทางไหน เพราะปกติถ้าเป็นประชาชนเช่า
จะได้สิทธิ 3+3 ปี แต่ถ้าเช่า 30 ปี เป็นที่ดิน
สำหรับประกอบธุรกิจ ส่วนการเช่า 99 ปี ที่
กำลังแก้กฎหมายนั้นเป็นการเช่าระหว่างหน่วย
งานราชการกับราชการ" นายจักรกฤตภูมิกล่าว

สลากยันไม่พิมพ์ห่วยเพิ่ม

นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและ
โฆษกสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยถึงมาตรการ
กระจายสลากกินแบ่งแก่ผู้ค้า ด้วยการเปิดให้
ซื้อและจองผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย ครั้งที่
2 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่า จากการ
เปิดจองและซื้อใน 2 ครั้งที่ผ่านมา พบว่าระบบ
ยังทำงานได้ดี การสั่งซื้อจองล่าสุดเฉลี่ยที่
คนละ 10 เล่ม ใกล้เคียงงวดที่แล้ว แม้เพดาน
การสั่งซื้อในงวดล่าสุดจะลดลงเหลือ 15 เล่ม
จากเดิม 50 เล่ม ทำให้เห็นว่ารายย่อยสามารถ
เข้าถึงสลากได้มากขึ้น หลังจากนั้นสำนักงาน
สลากจะรายงานผลการสั่งซื้อและสั่งจองใน
2 งวดที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
ซึ่งในวันที่ 20 ตุลาคม จะมีการประชุมบอร์ด
สำนักงานสลากฯ ต้องรอผลสรุปว่าจะให้ดำเนินการ
เหมือนเดิมหรือต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อะไรบ้าง แต่ยืนยันว่าเพดานการสั่งซื้อและสั่ง
จองจะยังกำหนดเพดานไม่เกิน 15 เล่ม จนกว่า
การขายสลากจะเข้าสู่ภาวะสมดุล

ส่วนกรณีผู้ค้าจองและซื้อไม่ทันเนื่องจาก
สลากหมดก่อน มีเสียงเรียกร้องให้พิมพ์สลาก
เพิ่ม พล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานสลากฯ กล่าวว่า สำนักงานสลากฯ
มีศักยภาพพิมพ์ได้เพียงงวดละ 100 ล้านฉบับ
หากพิมพ์เพิ่มกว่านี้ต้องเปลี่ยนระบบการพิมพ์
ใหม่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย

"หากจะปรับปรุงระบบ ต้องเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้มากขึ้น เน้นความเท่าเทียม
ยุติธรรม ใครทำรายการก่อนได้ก่อน ทำรายการ
ที่หลังได้ทีหลัง การจองสลากใน 2 งวดที่ผ่านมา
ทุกจังหวัดได้ทั้งสลากซื้อและสลากจอง
ทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของประเทศ

สามารถซื้อและจองสลากได้” พล.ต.ฉลอง รุ่งกล้า

เน้นสั่งจองผ่านเน็ตแบงก์

พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ประธานคณะกรรมการสลากฯ กล่าวยืนยันว่า ขณะนี้จะยังไม่มีมีการพิมพ์เพิ่มมากกว่า 100 ล้านฉบับ และเห็นว่าการจองและซื้อสลากผ่านธนาคารกรุงไทย ถือว่าเป็นระบบที่สามารถกระจายสลากได้ดีที่สุดแล้ว ผู้ค้าสามารถใช้บริการได้ถึง 3 ช่องทาง ทั้งตู้เอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ และเน็ตแบงก์ โดยกำหนดการจองซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเวลา 08.30 น. ส่วนการจองผ่านตู้เอทีเอ็มและอินเทอร์เน็ตแบงก์ เปิดให้จองเวลา 08.00 น. เร็วกว่าประมาณ 30 นาที ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากต้องการให้คนมาจองผ่านตู้เอทีเอ็มและอินเทอร์เน็ตแบงก์ เพื่อลดการทำงานของเคาน์เตอร์ธนาคาร และต้องการให้ผู้ค้าคุ้นเคยกับระบบการจองและซื้อในลักษณะนี้ไว้ เนื่องจากในระยะต่อไปบอร์ดสลากฯอาจมีการปรับระบบการจองและซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นการถาวร

นายทรงพล ชิวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า การจองและซื้อล่าสุดพบว่าใช้บริการผ่านเน็ตแบงก์เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า ทำให้เห็นว่าผู้ค้าเริ่มปรับตัวมาใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นจากงวดที่แล้ว จึงอยากแนะนำให้ใช้บริการเน็ตแบงก์ในการจองและซื้อสลากมากกว่าใช้บริการตู้เอทีเอ็มหรือที่เคาน์เตอร์สาขา

ลอตเตอรี่เหลือ75บ./ใบ

แหล่งข่าวจากวงการสลากฯกล่าวว่า ราคาขายสลากฯล่าสุดเริ่มปรับลดต่ำกว่า 80 บาท และนำออกมาวางขายตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม เพื่อเพิ่มวันขายให้มากขึ้น จากปกติต้องวางขายหลังออกวางวันไป 1 วัน คือในวันที่ 17 ตุลาคม โดยราคาขายอยู่ที่ 75-80 บาทต่อใบ และมีแนวโน้มว่ายังวันใกล้ออกวางวันราคา น่าจะต่ำถึง 70 บาทต่อใบ เนื่องจากผู้ค้าต้องลดการขาดทุนลง และขายในราคา 75 บาท ยังมีกำไร เพราะซื้อมาในราคา 70.40 บาท

นายอำนาจ ทงกัก ประธานสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สหกรณ์ได้เปิดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาที่ถูกที่สุดในประเทศไทย คือใบละ 75 บาท โดยสหกรณ์สั่งจองผ่านธนาคารกรุงไทย เริ่มเปิดขายในงวดออกวางวันวันที่ 1

พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ที่ร้านค้าของสหกรณ์โคนม เพื่อช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์และประชาชนทั่วไปที่มีรายได้น้อย และต้องการเสี่ยงโชคให้ได้ซื้อสลากในราคาถูก

ชดเชยสวณยางล้อวีดี

นายมนต์ชัย พิณีจิตรสมุทร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาส่วนต่างราคา ยางพารา ซึ่งแต่งตั้งขึ้นมาตามคำสั่งของคณะกรรมการนโยบายยางพาราแห่งชาติ (กนย.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กล่าวว่า ในวันที่ 21 ตุลาคม จะนำผลศึกษาการชดเชยส่วนต่างราคา ยางพาราต่อที่ประชุม กนย. โดยผลการศึกษาได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรใน 3 อัตรา คือ ชดเชยส่วนต่าง 15% 20% และ 30% จากราคาดันทุนใหม่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่อยู่อัตรา 46 บาท/กก. หรือคิดเป็นส่วนต่างที่ต้องจ่ายในอัตรา 6.9 บาท/กก. 9.2 บาท/กก. และ 13.80 บาท/กก. ตามลำดับ

(อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 5

บ้าน3ล.

นายมนต์ชัยกล่าวว่า การคำนวณส่วนต่างราคา ยางพาราของผลการศึกษา หากเปรียบเทียบส่วนต่างของรัฐบาลก่อนที่เคยจ่ายให้ชาวสวนยางพาราในอัตรา 30% จากราคาดันทุน เท่ากับว่าตามผลการศึกษาจะต้องจ่ายให้ชาวสวนประมาณ 1,900 บาท/ไร่ โดยรัฐบาลต้องใช้เงินสำหรับการอุดหนุนครั้งนี้ประมาณ 20,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นวงเงินที่สูงและเป็นภาระของรัฐบาล

ห่วงผิดกฏดับเบิลยูทีโอ

นายมนต์ชัยกล่าวว่า ทั้งนี้ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ได้นำผลการศึกษาดังกล่าวเสนอต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พล.อ.ฉัตรชัยแสดงความกังวลใน 2 เรื่อง คือ 1.การจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคา อาจขัดกับหลักเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) 2.ชาวสวนยางเรียกร้องให้ชดเชยเงินส่วนต่างราคาแก่ชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ด้วย ซึ่งขัดแย้งกับ

สรุป 'ซื้อ-จอง' สลากกินแบ่งฯ



ณ วันที่	จำนวนรวม (เล่มคู่)	ผู้สั่ง (ราย)
18 ตุลาคม 2558		
งวด 1 พ.ย.58	19,480	2,149
ยอดสั่งซื้อ	5 เล่ม	5,035
	10 เล่ม	5,370
	15 เล่ม	9,075
งวด 16 พ.ย.58	130,000	13,722
ยอดสั่งจอง	5 เล่ม	28,660
	10 เล่ม	37,020
	15 เล่ม	64,320

นโยบายของรัฐบาลในการทวงคืนผืนป่า รัฐบาลจึงไม่สามารถจ่ายเงินแก่กลุ่มดังกล่าวได้ อาจทำให้เกษตรกรไม่พอใจและมีการเรียกร้องเพิ่มเติมอีก

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า นายสมคิดก็ได้แสดงความกังวลในเรื่องนี้เช่นกัน โดยเกรงว่าเมื่อจ่ายเงินส่วนต่างราคาให้ชาวสวนยาง จะมีกลุ่มชาวสวนออกมาเรียกร้องเพิ่มเติม และที่สำคัญอาจผิดกฏดับเบิลยูทีโอได้ จึงสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องคิดสูตรการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เพื่อชดเชยราคาที่เกษตรกรต้องสูญเสียไปแทน

ชาวสวนยางทยอยเข้าททท.

ขณะที่บรรยากาศที่สถานีรถไฟ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มีเกษตรกรชาวสวนยางทยอยมารวมตัวกันเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อเดินทางขึ้นรถเร็วสายสุโขทัย-ลก-กรุงเทพฯ ขบวนที่ 172 ซึ่งเป็นรถไฟฟรีในเวลา 19.30 น. มีการเตรียมตัวทอผ้าของพร้อมเสียบมารอแวนร่วม จากการสอบถามทราบว่า จะเดินทางไปฟังคำตอบจากรัฐบาล โดยมีเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรฯ

นายทศพล ชวีธรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในวันที่ 20 ตุลาคม ที่ชั้น 2 ตึกวชิราวุธณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งประเทศไทย ได้เชิญ 12 เสือใต้ ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกรชาวสวนยาง 11 องค์การและภาคีเครือข่าย เข้าร่วมหารือเพื่อ

กำหนดแนวทางและมาตรการตามข้อเรียก
ชาวสวนยาง เพื่อรอฟังการแก้ไขปัญหา
และการช่วยเหลือจากรัฐบาลต่อเกษตรกร
ชาวสวนยาง

“เฉพาะ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย
มาตรา 4 ซึ่งเป็นระเบิดเวลาลูกแรกที่เกิด
ปัญหากับเกษตรกรชาวสวนยาง เมื่อเปิด
รับลงทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางรอบ
ใหม่ ความชัดเจนยังไม่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
คำว่า เจ้าของสวนยาง คนกรีดยาง หรือ
สถาบันชาวสวนยาง และวิสาหกิจชุมชน
หายไปไหน และอีกหลายคำที่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ปฏิบัติ เชื่อแน่ว่าความวุ่นวายต้องเกิด
ขึ้น และที่สุดก็จะได้เกษตรกรชาวสวนยาง
ที่ถูกต้องเพียง 15% เท่านั้น อีก 85% คือ
ปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้เหมือนเดิม” นายทศพล
กล่าว

ไทยเจ้าภาพจัด ชลประทานโลก บริหารจัดการน้ำ

● ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 พร้อมเชิญนักวิชาการทั่วโลกกว่า 1,000 คน ร่วมหารือในประเด็นการบริหารจัดการน้ำในสภาวะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 ว่าเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ โดยจะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งการประชุมชลประทานโลกนั้นมีกำหนดจัดการประชุมทุกๆ 3 ปี โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่ประเทศตุรกีเมื่อปี 2556 และครั้งที่ 2 ในปี 2559 ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะกรรมการ

ระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ หรือ ICID ที่ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 110 ประเทศ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้

“การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1.การแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างความสมดุลระหว่าง น้ำ อาหาร พลังงานและระบบนิเวศ 2.ร่วมกำหนดวิธีการรับมือที่เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่มีผลต่อปริมาณน้ำทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง และ 3.การใช้ระบบชลประทานและการระบายน้ำเพื่อลดความยากจนและความหิวโหย”

อย่างไรก็ตามในส่วนประเด็นเนื้อหาทางวิชาการที่จะจัดแสดงจะพิจารณาตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ประกอบด้วยเนื้อหาทางด้านวิชาการเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย อันในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา อาทิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแม่จัดสมบูรณ์ชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ย เป็นต้น

หลังกระทรวง

■ สีตา

ชัมบอดี

เมื่อเดือนก่อน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ประกาศนโยบายการทำงานว่า “ต้องโปร่งใส สุจริต เทียบธรรมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ”

ทำเอาบรรดาข้าราชการขาสั่นกันเป็นทิวแถว

ล่าสุดแว่วว่ามีการลงนามตั้ง “ชัมบอดี” เป็นคณะทำงาน รมว.เกษตรฯ ซึ่งคนทั้งกระทรวง “รู้หน้ารู้หลัง”

เพราะเคยเป็นทีมงาน บรรพต หงษ์ทอง อดีตปลัดกระทรวงเกษตรฯ และมีกิตติศัพท์เป็นที่โจษขานไปทั่วสมัยเจ้า

ส่วนสาเหตุที่ต้องผะกันจนหงายฝั่ง

คงต้องให้ “บิ๊กฉัตร” ไปถามไถ่ข้าราชการเกษตรฯ และพาดินชยว่า “เหตุที่ต้องผะคืออะไร” งานนี้อาจต้องกลืนน้ำลายกันเอือกๆ เลยกี่เดียวเชียว

คอลัมน์ 7



ไครหว่า?

เหนื่อยมาก...บอกเลย

“บ๊ิกนมชง” พล.อ.

ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตร
และสหกรณ์ อาสา บุกเดี่ยว
เข้ามาจัดระเบียบกระทรวง
ใหญ่ เบื่อเริ่มเท็มคนเดียว
แบบไร้ รัฐมนตรีช่วย

ที่มากคนเดียว เพราะมันใจ
มากถึงมากที่สุดว่า “เฮาอยู่”

ไหนได้...ผ่านมาไม่ถึง
2 เดือน บ๊ิกนมชง เดินตุ๊บปัด
ตุ๊บปัด เข้ามาห้องนักข่าวประจำ
กระทรวง

ทันทีที่ปะหน้านักข่าว
รมว.เกษตรฯ ถอนใจ 3 เอือก
ใหญ่ เฮ้อ...เฮ้อ...เฮ้อ...!

“เหนื่อย...ผมเหนื่อยมาก
ไม่ไหว เดี่ยวต้องประกาศ
หารัฐมนตรีช่วยสักคน”

ก่อนจะหันมาถามนักข่าว
จะเสนอชื่อใครมัย?

นักข่าวรู้ทันพร้อมใจกัน
สายหัว...บรี้ออ

“ไม่...ไม่...ไม่ ท่านรัฐมนตรี
ต้องเลือกเอง” นักข่าวไม่ยุ่ง
ก่อนจะหันมากระซิบกระซาบ
กันเอง “เอาใครก็เอา แต่อย่า
เอาคนเดิมที่มาแล้วไม่ทำอะไร
ก็แล้วกัน”

อยากรู้หมายถึงใคร กลับ
ไปถามเอาเองนะ ครี๊ๆ

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 20 ตุลาคม 2558

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4346

Col.Inch: 15.56

Ad Value: 14,004

ภาพข่าว: ร่วมมือ

หน้า: 7(ขวา)

PRValue (x3): 42,012

คลิป: ขาว-ดำ



ร่วมมือ...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับ
ฟรานเชสโก ซาเวรีโอ นิซิโอ เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย เกี่ยวกับความร่วมมือด้าน
การเกษตรระหว่างไทยกับอิตาลีให้มากขึ้น ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สังคม สยามรัฐ

Golden Land



↑ ทะลุ 2 ล้าน...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์ มอบของที่ระลึก พิเศษแก่ มาร์เชลโล พาราโกนี และ อลิซ โกดีโอ ชาวอิตาลีเลียน ผู้เข้าชมอาคารแสดงประเทศไทยภายในงานเอ็กซ์โป มิลาน 2015 คนที่ 2 ล้านตามเป้าหมาย ที่บริเวณหน้าอาคารแสดงประเทศไทย เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี



ไทยจัดงาน "World School Milk Day 2015" ● นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวจัดงานวันดื่มนมโรงเรียนโลก (World School Milk Day 2015) ครั้งที่ 16 ร่วมด้วย นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ ณ.ห้องสามเสน โรงแรมตริ่ง กรุงเทพฯ



นายโอภาส กลั่นบุศย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ทำความเข้าใจในสถานการณ์ผลกระทบวิกฤตภัยแล้ง ฤดูแล้ง 2558/2559 และชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกร เพื่อให้เข้าใจในมาตรการช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน เมื่อวันก่อน



ชี้แจงเกษตรกร

กระทรวงเกษตรฯ

พบเกษตรกร พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

การเฝ้าระวังผลกระทบฯ ได้แจ้งแก่เกษตรกรที่เดินทางมารับฟังถึงมาตรการให้การช่วยเหลือกรณีภัยแล้งของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯว่า มี 8 มาตรการและการดำเนินงานนั้นจะอยู่ใน 45 โครงการ มาตรการทั้ง 8 ประกอบด้วย 1. มาตรการส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน 2. มาตรการชะลอหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน 3. มาตรการจ้าง

งานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 4. มาตรการเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง 5. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ 6. มาตรการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน 7. มาตรการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ 8. มาตรการสนับสนุนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จ.พิษณุโลก นั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเกษตรชลประทาน



บอกเล่าสถานการณ์น้ำแบบถึงต่อเกษตรกร

พิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการพัฒนากลุ่มน้ำน่านระยะที่ 2 โดยการก่อสร้างเขื่อนนเรศวร ซึ่งเป็นการก่อสร้างเขื่อนทดน้ำในแม่น้ำน่านที่บ้านหาดใหญ่ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำที่ระบายจากเขื่อนสิริกิติ์ที่อยู่ทางด้านเหนือน้ำประมาณ 176.00 กิโลเมตร และก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อนำ

น้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกสองฝั่งแม่น้ำน่านจำนวน 1,443,000 ไร่ บริเวณพื้นที่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ตอนบน

โดยโครงการรับผิดชอบพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำน่าน รวม 94,700 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ในเขต อำเภอพรหมพิราม 83,500 ไร่ และอำเภอวัดโบสถ์ 11,200 ไร่



ชี้แจงสถานีการรับน้ำแบบเขื่อนความคืบ

จังหวัดพิษณุโลก ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนคอนกรีต สร้างในช่องลัดของลำน้ำน่านสูง 17.00 เมตร ยาว 155.60 เมตร มีช่องระบายน้ำกว้าง 12.50 เมตร จำนวน 5 ช่อง ดอม่อดูที่สูงสุด 17.0 เมตร ปิดเปิดด้วยบานระบายเหล็กโค้ง 5 บาน สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 1,600 ลูกบาศก์ เมตรต่อวินาที

มีสะพานข้ามสันเขื่อน ซึ่งสามารถรับ น้ำหนักรถได้ 21 ตัน ระดับน้ำเก็บกัก +47.80

รทก. ระดับน้ำสูงสุด +51.35 รทก. นอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเดิมยาว 165 เมตร ล้นทำนบกว้าง 12 เมตร เพื่อบังคับ ให้น้ำไหลผ่านเขื่อนนเรศวร และสร้างคันกัน น้ำขึ้นไปเหนือน้ำของตัวเขื่อน ทั้งสองฝั่ง แม่น้ำน่าน ฝั่งซ้ายรวมยาว 7.3 กิโลเมตร และฝั่งขวา รวมยาว 8.3 กิโลเมตร

และจากผลที่ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสิริกิติ์มีจำนวนน้อย กว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงเป็นที่แน่นอนว่า ปริมาณน้ำที่เขื่อนนเรศวรจะต้องน้อยตามไป ด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงต้อง ลงพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจกับเกษตรกร และ แจ้งให้รับทราบถึงสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับ ปริมาณน้ำว่าจะไม่เพียงพอแก่การเพาะปลูก โดยเฉพาะนาข้าวด้วยต้องใช้มาก จึงจัดทำ โครงการ 45 โครงการเพื่อให้การช่วยเหลือ เกษตรกรที่ประสบภัยแล้งดังที่กล่าวมาข้าง ด้้น

และการลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจ กับเกษตรกรในพื้นที่ครั้งนี้ของรองปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังผลให้ เกิดความเข้าใจ และเกิดการตื่นตัวของ เกษตรกรในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการสร้างรายได้ตามโครงการช่วยเหลือ ของรัฐบาลกันอย่างคึกคัก.